



Jeffrey C. Riley
Ủy viên

Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học Cơ sở Massachusetts

75 Pleasant Street, Malden, Massachusetts 02148-4906

Điện thoại: (781) 338-3000

TTY: N.E.T. Relay 1-800-439-2370

Tháng 9 năm 2023

Kính gửi phụ huynh/người giám hộ của các em học sinh tốt nghiệp Khóa 2027:

Các em học sinh sắp vào lớp 9 trong năm nay sẽ bắt đầu học kỳ với tiêu chuẩn mới của Tiểu bang về việc đáp ứng yêu cầu lấy Chứng chỉ Xác định Năng lực (CD) của MCAS về môn Anh Ngữ (ELA), Toán học và Khoa học. Hy vọng thư này sẽ giúp quý vị nắm rõ hơn về yêu cầu tốt nghiệp cho khóa này.

Trong cuộc họp đặc biệt diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2022, Hội đồng Giáo dục Tiểu học và Trung học Cơ sở đã thống nhất cập nhật yêu cầu lấy Chứng chỉ CD, bắt đầu áp dụng từ khóa tốt nghiệp năm 2026. Các tiêu chuẩn mới này thiết lập mức điểm tối thiểu để đạt môn ELA, Toán học và Khoa học để tốt nghiệp. Học sinh của các khóa tốt nghiệp từ năm 2026 đến 2030 phải đáp ứng các yêu cầu sau để đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp trung học (ngoài việc đáp ứng tất cả yêu cầu tốt nghiệp tại địa phương):

- đạt 486 điểm trở lên trong bài thi hoặc bài thi lại ELA và Toán học; hoặc
- đạt 470 - 485 điểm trong bài thi hoặc bài thi lại ELA và Toán học, đồng thời hoàn thành các yêu cầu của Chương trình Thông thạo Giáo dục (EPP) đối với các môn học này (www.doe.mass.edu/assessment/epp); và
- đạt 470 điểm trở lên trong bài thi Sinh học hoặc Vật lý đại cương.

Học sinh sẽ thực hiện bài thi ELA và Toán học ở lớp 10 và đủ tư cách tham gia bài thi môn Khoa học ở lớp 9 hoặc 10. Học sinh sẽ có cơ hội thi lại các bài kiểm tra MCAS cấp trung học và có thể đủ điều kiện nhận tín chỉ học phí của một trường cao đẳng/đại học công lập Massachusetts thông qua kết quả thi MCAS cấp trung học. Quý vị có thể tham khảo thông tin về học bổng tại www.doe.mass.edu/scholarships/mastery/koplik-adams-compare.html.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về các yêu cầu tốt nghiệp, vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn học đường/hiệu trưởng của con quý vị hoặc truy cập www.doe.mass.edu/mcas/graduation.html để biết thêm thông tin.

Kính thư,

Jeffrey C. Riley
Ủy viên Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học Cơ sở